

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.72 แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.65-30.78

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.72 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.76 แนวโน้มทรงตัว มองผลประชุมกนง.ส่งผลบวก คาดกรอบวันนี้ 30.65-30.78

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.72 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.76 บาท/ดอลลาร์ โดยมองว่าตลาดน่าจะทรงตัวได้ในระยะสั้น เพราะสถานการณ์การค้าลดความผันผวนลง และทองปรับตัวขึ้น ขณะที่ในวันนี้ตลาดก็จะรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก่อน

ในการประชุมครั้งนี้ เราเชื่อว่าเป็นไปได้บ้างที่กนง.จะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่โอกาสที่จะปรับ “ลด” อัตราดอกเบี้ย หรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่น ยังอยู่ในระดับต่ำมาก และมีความเป็นไปได้สูงกว่าที่ตลาดจะมองผลการประชุมครั้งนี้ไปในทิศทางบวกกับค่าเงินบาท

*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 30.65-30.78 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นได้เนื่องจากท่าทีของทำเนียบขาวที่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยรัฐบาลสหรัฐฯได้ระบุว่ายังคงเปิดประตูต้อนรับทีมเจรจาการค้าของจีนที่มีกำหนดเดินทางมาเจรจาในเดือนหน้า ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) จึงหยุดปรับตัวลงและรีบาวด์ 1.3%

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงพักเงินในสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาบอนด์และดอลลาร์ทรงตัว

ล่าสุด บอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปี ซ่อขายในระดับต่ำที่ 1.71% พร้อมกันนี้ ราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นต่อ 0.7% สู่ระดับ 1,474.0 ดอลลาร์/ออนซ์ เพราะนักลงทุนมองว่าปัญหาสงครามการค้าและการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ จะกดดันให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนมากขึ้น

สำหรับวันนี้ แนะนำจับตาการประชุมกนง. โดยคาดว่า กนง. จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo Rate) ที่ระดับ 1.75% ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดย กนง.อาจส่งสัญญาณว่ามีความกังวลกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำจากการค้าที่ซบเซา แต่ยังมีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจึงทำให้ตัดสินใจไม่ปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.46 วานนี้ 97.63

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,415.98 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 378.16 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.766 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้